

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม (เงินจูงใจ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ปี ๒๕๖๐												หมายเหตุ	
	(บาท)		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ ๑ Line จำนวน ๖ เครื่อง	๕,๐๐๘	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป									↔					การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการตามที่หน่วยงานกำหนด
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ ๒ Line จำนวน ๓ เครื่อง	๑๐,๒๔๐	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป									↔					การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการตามที่หน่วยงานกำหนด
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๓ เครื่อง	๓๒,๗๔๒	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป									↔					การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการตามที่หน่วยงานกำหนด
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๒๑๑	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป									↔					การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการตามที่หน่วยงานกำหนด
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๙ ใบ	๔๑,๔๗๓	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป									↔					การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการตามที่หน่วยงานกำหนด
จัดซื้อเครื่องแต่งพุ่มยนต์/เครื่องพ่นยากันเกษตร (ปุ๋ยน้ำ) พร้อมอุปกรณ์	๙,๔๖๙	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป									↔					การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการตามที่หน่วยงานกำหนด
จัดซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตัว	๒๐,๘๕๕	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป									↔					การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการตามที่หน่วยงานกำหนด
จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน ๓ ชุด	๑๖๒,๑๐๕	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป									↔					การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการตามที่หน่วยงานกำหนด
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๕๒๓	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป									↔					การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการตามที่หน่วยงานกำหนด
จัดซื้อสว่านไขควงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว	๘,๖๖๗	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป									↔					การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการตามที่หน่วยงานกำหนด
จัดซื้อเครื่องเป่าลม จำนวน ๑ ตัว	๒,๕๕๘	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป									↔					การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการตามที่หน่วยงานกำหนด

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม (เงินจูงใจ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ปี ๒๕๖๐											หมายเหตุ		
	(บาท)		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.	
จ้างทำกันสาดบริเวณระเบียบชั้น ๑ ข้างอาคารสถาบันดนตรีฯ ๓ ช่อง	๕๘,๘๕๐	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป									↔					การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการตามที่หน่วยงานกำหนด
จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว	๑๒,๑๕๐	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป									↔					การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการตามที่หน่วยงานกำหนด
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง และเดินสายเพิ่มจุดจ่ายไฟ	๒๕๑,๔๕๐	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป									↔					การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการตามที่หน่วยงานกำหนด
จ้างเปลี่ยนชุดควบคุมระบบอัติโนมัติ	๕๓,๕๐๐	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป									↔					การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการตามที่หน่วยงานกำหนด